

## บจ. พัฒนาคะแนน CG อย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าสู่มาตรฐาน CG ของอาเซียน

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้เปิดเผยในงานประกาศผล CGR ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78 เปอร์เซนต์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และสูงกว่าปี 2555 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77 เปอร์เซนต์ โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด ยกเว้นหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม

ทั้งนี้หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2556 จะพบว่า หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 85 เปอร์เซนต์ขึ้นไป มี 3 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89, 88 และ 86 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 60 เปอร์เซนต์ ได้แก่ หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68 และ 64 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ซึ่งยังคงต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ก็พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 405 บริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70 เปอร์เซนต์ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป โดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไปหรือระดับดีเลิศ จำนวน 87 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 17 บริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89 เปอร์เซนต์ หรือระดับดีมาก จำนวน 166 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31 และบริษัทที่ได้รับคะแนน 70 -79 เปอร์เซนต์ หรือระดับดี จำนวน 152 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 29

“ผลสำรวจในปีนี้นี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน CG ทั้งในแง่ของ Form หรือการกำหนดนโยบาย ควบคู่ไปกับ Substance คือ การนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลในทางรูปธรรม และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศต่อไป” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กล่าว

นอกจากนี้ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนสู่การเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐาน ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการในแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเผยแพร่เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลในระดับอาเซียน”

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของหลักเกณฑ์ CGR ที่จะใช้ในสำรวจในปี 2557 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมและเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ซึ่ง IOD ได้ร่วมกับ ตลท. จัดกิจกรรมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่มาตั้งแต่ต้นปี 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG ตามมาตรฐาน ASEAN ซึ่งบริษัทจดทะเบียนไทยบางส่วนได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลในทางรูปธรรมแล้วตั้งแต่ปี 2556 นี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หุ้นไทยกลายเป็น ASEAN Asset Class ได้ง่ายขึ้นในอนาคต”

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 301-305 โทรสาร 02-955-1156-7